

## Khoa Kinh tế - ĐHQGHN giai đoạn 1999-2007

Nằm trong lộ trình hoàn thiện cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN, đặc biệt là phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn chuẩn bị cho sự ra đời của Trường ĐHKT, ngày 5/7/1999, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1164/TCCB thành lập Khoa Kinh tế trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Khoa Kinh tế - Trường ĐHKHXH&NV.

Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng với các nhiệm vụ chính: (i) Đào tạo đại học và sau đại học theo những mã ngành được Bộ Giáo dục và ĐHQGHN cho phép; (ii) Nghiên cứu khoa học gắn với giảng dạy, đào tạo và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Ngày 19/8/1999, Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định bổ nhiệm TS. Lê Danh Tôn làm Chủ nhiệm Khoa.(1) Ngày 8/11/1999, Đảng bộ Khoa Kinh tế trực thuộc Đảng bộ ĐHQGHN

được thành lập. Tiếp đó, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Khoa được thành lập với tư cách là Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ sở.

Khoa trực thuộc ĐHQGHN là mô hình hoàn toàn mới trong hệ thống đào tạo đại học ở Việt Nam. Để phát triển trong mô hình mới, hàng loạt vấn đề liên quan tới tất cả các hoạt động của Khoa cần được nghiên cứu và giải quyết theo cách mới. Việc xây dựng chiến lược và các chương trình phát triển của Khoa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ và sinh viên, Khoa đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, chiến lược công tác dài hạn: “Quy hoạch cán bộ Khoa Kinh tế giai đoạn 2001 -2005”, “Chương trình hành động nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Kinh tế giai đoạn 2000 -2005”, “Lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực vào năm 2010”, “Phương hướng nghiên cứu

khoa học giai đoạn 2001-2005”, “Chương trình hành động thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trường ương Đảng khóa IX về khoa học và công nghệ”, “Chương trình công tác sinh viên Khoa Kinh tế giai đoạn 2001-2005”; kiện toàn các phòng chức năng về nhân sự, năng lực và phương pháp công tác, tổ chức, sắp xếp lại một số bộ môn, thành lập một số bộ môn mới (Bộ môn Kinh tế học - năm 1999; Bộ môn Tài chính - Ngân hàng - năm 2003) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (năm 2003) nhằm đáp ứng nhiệm vụ mới và nhu cầu phát triển trong mô hình.

Khoa xác định khâu đột phá của quá trình phát triển theo chiều sâu là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Hàng loạt giải pháp đã được thực hiện và nhận được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ viên chức: đặt tiêu chuẩn cao trong tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, động viên khuyến khích cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo cơ hội để cán bộ tiếp cận với các thông tin thời sự về lý luận và thực tiễn

(1) TS. Lê Danh Tôn là Chủ nhiệm Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN từ 1999-2004. Trước khi Khoa Kinh tế được nâng cấp lên thành Trường Đại học Kinh tế, Chủ nhiệm Khoa là PGS.TS. Phí Mạnh Hồng.





kinh tế, tạo cơ hội để cán bộ đi học tập, nghiên cứu, giảng dạy ở nước ngoài, giúp cán bộ chuẩn bị các điều kiện để thi nâng ngạch lên giảng viên chính... Những nỗ lực ấy đã đem lại kết quả khả quan: tổng số cán bộ cơ hữu của Khoa là 73 người, trong đó có 56 cán bộ giảng dạy, 7 phó giáo sư, 24 tiến sĩ, 34 thạc sĩ, 29 giảng viên chính. Có thể khẳng định một trong những kết quả cơ bản của Khoa trong giai đoạn này là sự phát triển của đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một trong những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa là xây dựng định hướng phát triển về chuyên môn mà cốt lõi là xác định cơ cấu ngành đào tạo trong dài hạn trên cơ sở thế mạnh về khoa học cơ bản của Khoa và tính đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN. Trong gần 8 năm hoạt động theo mô hình Khoa trực thuộc, Khoa Kinh tế đã mở các mã ngành đào tạo mới: tiến sĩ Kinh tế Chính trị (2003), thạc sĩ Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế (2002), thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (2002), cử nhân Tài chính - Ngân hàng (2003). Song song với các chương trình đào tạo chuẩn (thông thường), từ năm học 2001-2002, Khoa đã triển khai

chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao (mới chỉ áp dụng cho ngành Kinh tế chính trị và Kinh tế đối ngoại). Đây là chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình chuẩn, có bổ sung một khối lượng kiến thức nhất định. Đối với chương trình này, việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tăng cường khả năng tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên đặc biệt được coi trọng.

Quy mô sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa Kinh tế trong giai đoạn này là 2.739. Trong số này có 1.150 sinh viên đại học chính quy (bao gồm cả 62 sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao thuộc hai ngành Kinh tế Chính trị và Kinh tế Đối ngoại), 380 học viên cao học, 9 nghiên cứu sinh (trong đó có 1 nghiên cứu sinh Nhật Bản).

Trên cơ sở các điều kiện thuận lợi của mô hình Khoa trực thuộc và từ cơ chế tự chủ cao của ĐHQGHN, Khoa đã tích cực, chủ động đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên của ĐHQGHN, với các viện kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, các trường đại học kinh tế ở Hà Nội

trong đào tạo và nghiên cứu khoa học vốn là truyền thống của Khoa Kinh tế đã được phát huy tối đa cùng với việc tích cực đổi mới nội dung và cơ chế hợp tác.

Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa được nâng lên tầm cao mới: đa dạng về hình thức, hướng tới chất lượng và hiệu quả. Từ năm 2004, Khoa bắt đầu triển khai chương trình liên kết đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh với Đại học Troy (Hoa Kỳ). Năm học 2006-2007, trên cơ sở các văn bản hợp tác quốc tế đã ký kết, Khoa khai giảng lớp đào tạo thạc sĩ Thâm định kinh tế và Quản lý dự án quốc tế trong chương trình liên kết đào tạo với Đại học Paris XII (Pháp) và xúc tiến hoàn tất các văn bản cần thiết để sớm có thể thực hiện chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ Kinh tế học với Đại học Massey - một trong những đại học hàng đầu của New Zealand.

Khoa xác lập và phát triển quan hệ hợp tác với Chương trình Fulbright (Hoa Kỳ), JICA (Nhật Bản) và với nhiều trường đại học uy tín của Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... Mỗi học kỳ, Khoa cử 5 sinh viên đi học tập, nghiên cứu, giảng dạy ở nước ngoài, hàng chục giáo sư nước ngoài



có uy tín khoa học cao tới thính giảng, báo cáo chuyên đề, nghiên cứu khoa học tại Khoa. Khoa triển khai chương trình đào tạo quốc tế hệ cử nhân - một hình thức của “du học tại chỗ” và là một biện pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế về đào tạo. Khoa cũng nhận được sự hỗ trợ có giá trị về nguồn sách, tài liệu chuyên môn từ các trường, các giáo sư nước ngoài. Hoạt động hợp tác quốc tế đã trở thành yếu tố quan trọng cấu thành trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực của Khoa.

Năm học 2005-2006, Khoa đã tiến hành công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo của ĐHQGHN. Đây cũng được coi là một giải pháp quan trọng để Khoa rà soát và hoàn thiện các khâu khác nhau trong quy trình hoạt động nhằm cải thiện một cách toàn diện chất lượng đào tạo.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế luôn được coi trọng và trong những năm gần đây đã có sự chuyển biến rõ rệt cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong 5 năm gần đây, các cán bộ Khoa đã hoàn thành 57 đề tài, trong đó có 1 đề tài trọng điểm, 3 đề tài đặc biệt cấp ĐHQGHN. Một số cán bộ Khoa là thành viên tích cực thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước. Riêng trong năm 2006, 15 đề tài đã được triển khai

và con số này tăng dần theo sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ giảng dạy trong Khoa. Tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học và số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành hàng năm trên số lượng cán bộ giảng dạy của Khoa đạt tương đối cao (1 đề tài/3 giảng viên và 1 bài báo/1,6 giảng viên). Khoa tổ chức được 1-2 hội thảo khoa học/năm cùng nhiều seminar khoa học khác nhau. Một số hội thảo khoa học trong nước (“Quan hệ giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”, 2000; “Việt Nam: Những thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, 2004...) và hội thảo quốc tế (“Entrepreneurship in Vietnam”...) do Khoa tổ chức đã quy tụ được nhiều nhà khoa học kinh tế có uy tín trong và ngoài nước tham gia.

Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Khoa Kinh tế Chính trị - Trường ĐHTHHN và Khoa Kinh tế - Trường ĐHKHXH&NV, bằng sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tận dụng thuận lợi và thế mạnh của riêng mình để thích nghi với mô hình mới, những điều kiện mới, Khoa Kinh tế đã tạo được sự ổn định và bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu với chất lượng mới trong mô hình Khoa trực thuộc ĐHQGHN. Chất lượng đào tạo được giữ vững và nâng cao một cách căn bản. Kết quả đạt được trong giai đoạn này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Khoa trên con đường nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực và tiến đến thành lập Trường ĐHKT thuộc ĐHQGHN.

